



BẢNG TIN HÀNG THÁNG SỐ 12

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

A 501(c) (3) Non-Profit Organization Tax ID: 20-0094475

10731 TRIOLA LANE. HOUSTON, TEXAS 77072

DIỆN THOẠI: 713-922-5638 ** EMAIL: datlam1951@yahoo.com

Web Site: www.hoiaihuybienhoa.org

PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2004, TẠI HOUSTON, TEXAS

Thành phần

Ban Chấp Hành 2003-2005

Ban Cố Vấn

Lễ Nghi và Trưng Tế

Ông Lê Văn Năm

Tổng Quát

Ông Lê Văn Trường

Văn Nghệ và Báo Chí

Ông Nguyễn Văn Thịnh

Xã Hội và Văn Hoá

Bà Hà Diệu Minh

Hội Trưởng

Ông Lâm Sĩ Đắt

Phó Hội Trưởng Nội Vụ

Ông Nguyễn Bửu Lân

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ

Ông Trầm Lãng

Thư Ký

Ông Trần Văn Thanh

Thủ Quỹ

Bà Nguyễn Thị Quyên

T/B Lễ Vía Đức Ông

Trần Thượng Xuyên

Ông Từ Phước Hạnh

Thông Tin và Liên Lạc

Cô Giã Lệ Vân

281-261-5844

Trụ sở tạm

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

10731 Triola Lane

Houston, Texas 77072

Điện thoại:

281-933-3127

Email:

datlam1951@yahoo.com

datlam1951@hotmail.com

Thư Ngỏ

Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu,

Bảng Tin Số 12 được gửi đến Quý Vị kỳ này, tính đến nay được đúng mười hai số. Mặc dù khuôn khổ vốn vụn chỉ có bốn trang và mỗi đầu tháng, sớm hay trễ, bảng tin vẫn luôn giữ thông lệ như người bạn đồng hương, vượt bao dặm đường, mang một ít tình thân thương đến với Quý Vị. Một năm đã qua, vì hương hoa Bưởi, vì yêu mến Biên Hoà mà chúng ta kẻ bỏ công, người giúp của, hướng dẫn và góp sức cùng nhau xây dựng Hội Ái Hữu Biên Hoà.

Tất cả đều do chân tình, lòng yêu mến của chúng ta giúp Hội và lúc nào cũng vẫn muốn Hội được phát triển hơn lên, vững bền, tạo nên dịp cho tình đồng hương luôn gắn bó.

Do đó, từ phương xa Seattle, Washington, Bác Võ Hà Khuê đã gửi về biếu tặng Hội những tài liệu quý giá cho việc tổ chức Lễ Vía Đức Ông Trần Thượng Xuyên, mà Bác đã gìn giữ bao năm. Đây là một là một tấm gương, một ngọn đèn sáng ngời, chiếu soi cho những thế hệ con cháu về sau tiếp nối nhau sinh hoạt gìn giữ nét đẹp, hương thơm phong tục quê nhà. Trước ý nghĩa cao cả này, chúng tôi xin được trích một đoạn văn của Anh Trường Giang để chúng ta cùng suy ngẫm: “Thời gian rồi cũng trôi qua. Hoàng hôn sẽ khuất bóng sau một ngày chói chang nắng ấm. Đường về quê hương vẫn còn chút tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn để rọi bước đi của những đứa con Biên Hoà còn đang lạc loài nơi xứ khách”.

Tình yêu mến quê còn được vung bồi, nung đúc đậm đà khi chúng ta có được Anh Đỗ Khoa Luật tức nhà văn Thái Thụy Vy hiện đang cư ngụ tại Tempe, Arizona đã tặng Hội quyển “Biên Hùng Liệt Sĩ” và một bộ sách hơn bảy quyển gồm Tuyển Tập Thơ, Văn, Khảo Cứu để Ban Biên Tập có dịp viết về địa linh nhân kiệt, thân hào nhân sĩ, những đặc sản và y dược của tỉnh Biên Hoà, gửi đến Quý Vị qua bảng tin hàng tháng.

Một Trường Giang với Tản Mạn Tình Quê, Bác Nguyễn Thị Mai phần Thơ, Hoàng Mai Đạt ghi chép Những Mẫu Chuyện Vui, Cô Nam phần Gia Chánh, Lâm Sông Đồng viết Hồi Ký...v.v.. là kết quả mà chúng ta từng mong muốn được thấy Hội mỗi ngày thêm khởi sắc hơn lên.

Hội được vững bền, ngoài phần Bảng Tin, còn có những sự hy sinh của Quý Vị đóng góp tiền để thành lập Hội, ủng hộ tem, bao thơ và nhiều chi phí khác nhau, để Hội có dịp tổ chức những buổi sinh hoạt khi cần.

Nhân dịp Bảng Tin được tròn một năm, Hội xin được ghi ơn và cảm tạ Quý Đồng Hương và Thân Hữu đã giúp đỡ Hội trong những tháng ngày qua.

Thân ái kính chào.

Cầu Gành Nổi Nhịp

Chúc Mừng

**Nhận được hồng thiệp của Đồng Hương Chị Trần Túy Vân (khi xưa gia đình có Quán Cơm Thu Hà ở trên đường Phan Đình Phùng, Biên Hoà) gửi về Hội Ái Hữu Biên Hoà trân trọng báo tin Trưởng Nữ Nguyễn Thị Hồng Yến thành hôn cùng Trương Nam Lê Quốc Phong con Ông Bà Lê Văn Phụng (Bentonville, Arkansas. USA). Hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày 04 tháng 09 năm 2004 tại Katy, Texas.USA. Hội Ái Hữu Biên Hoà thân chúc hai Họ được dâu hiền và rể quý, mến chúc cô Nguyễn Thị Hồng Yến và cậu Lê Quốc Phong sống một đời hạnh phúc bên nhau.

Chúc Mừng

**Nhận được hồng thiệp của Bà Quả Phụ Trần Thị Trắng (thân mẫu của Đồng Hương Chị Ngũ Ánh Vân) gửi về Hội Ái Hữu Biên Hoà trân trọng báo tin Thứ Nữ Ngũ Delina Anh Hằng thành hôn cùng Thứ Nam Nguyễn Johnathan Hoàn con Ông Bà Nguyễn Tiến Kiều (Houston, Texas. USA). Hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày 18 tháng 09 năm 2004 tại Cypress, Texas. USA. Hội Ái Hữu Biên Hoà thân chúc hai Họ được dâu hiền và rể quý, mến chúc cô Ngũ Delina Anh Hằng và cậu Nguyễn Johnathan Hoàn sống một đời hạnh phúc bên nhau.

Doanh Thương Thành Phát

Được tin Anh Hoàng Mai Đạt hiện đang hoạt động thêm trong ngành địa ốc tại miền Nam California, Hội Ái Hữu Biên Hoà thân chúc Anh “Doanh Thương Thành Phát”. Thê theo lời yêu cầu, chúng tôi được đôi lời giới thiệu đến Quý Đồng Hương và Thân Hữu: Nếu cần vay tiền (Finance và Refinance) hoặc bán hay mua nhà tại Nam California hãy liên lạc với Hoàng Mai Đạt tại cơ sở Century 21-Newtek Realty. 15576 Brookhurst Ste. # A. Westminster. CA 92683. Cell phone 714-290-4456. Email: dat.hoang@century.com

Hương Hoa Bưởi

Chúa Nhật 25 tháng 7 năm 2004 vừa qua Hội Ái Hữu Biên Hoà đã được vinh dự đón nhận một món quà quý giá của Bậc Trưởng Thượng Bác Võ Hà Khuê tặng. Món quà này gồm có nhiều hình ảnh của Đình Tân Lâm, hình cho thấy Sắc Phong Thần của vua Tự Đức ban cho Đức Ông và tài liệu viết về cách tổ chức Ngày Lễ Vía mà Bác đã gìn giữ bao năm nay. Anh Trường Giang đại diện Bác chuyển trao lại cho Hội trước sự chứng giám của Bậc Trưởng Thượng Bác Lê Văn Năm, Cố Vấn Lễ Nghi và Tương Tế, Anh Lâm Sĩ Đắt Hội Trưởng Hội Ái Hữu Biên Hoà và Ban Chấp Hành, Anh Từ Phước Hạnh Trưởng Ban Lễ Vía Đức Ông, Anh Huỳnh Phước Hải Cố Vấn Kỹ Thuật và Trang Trí. Hiện nay Bác hồi hưu và đang cư ngụ ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington, USA, sau bao năm công đức giữ chức Chánh Tế Đình Tân Lâm.

Hội Ái Hữu Biên Hoà xin được thay mặt cho tất cả Quý Đồng Hương và Thân Hữu chân thành cảm tạ sâu xa trước sự yêu mến của Bác Võ Hà Khuê dành cho Hội.

Ngàn Dặm Nổi Tình Quê

Thứ Năm 29 tháng 7 năm 2004, Anh Hội Trưởng Lâm Sĩ Đắt và Anh Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ Trầm Lăng đã đến thành phố Tempe, tiểu bang Arizona hội kiến cùng Anh Chị Đồng Hương Đỗ Khoa Luật tức nhà văn Thái Thụy Vy cũng như đón nhận một số cây Kim Thất Tai của Anh Chị biếu tặng mang về phân phối lại cho Quý Đồng Hương và Thân Hữu.

Trong dịp này, hai anh được thay mặt Hội ngõ lời cảm ơn và ghi nhận 20 quyển “Biên Hùng Liệt Sử” của Anh Chị Đỗ Khoa Luật biếu để bán gây quỹ. Ngoài ra, Anh Chị cũng đã tặng cho tủ sách Hội 08 quyển tuyển tập thơ, văn và tham khảo do chính Anh biên soạn và ấn hành. Hội Ái Hữu Biên Hoà chân thành cảm tạ sâu xa trước sự yêu mến của Anh Chị dành cho Hội.

Những Mẫu Chuyện Vui (Hoàng Mai Đạt biên soạn)

Chê người khác “không là gì hết” có thể bị phạt

TRISTE - Nếu có du lịch tại Ý Đại Lợi, bạn không nên xem thường người khác và buông lời miệt thị họ. Một tài xế đã bị phạt chỉ vì nói một lời khinh thường người làm việc tại bãi đậu xe.

Theo tin hãng Reuters, ông Giulio C. đã bị phạt gần \$400 Mỹ kim. Vì vấn đề tìm chỗ đậu xe, ông đã nói với một thanh niên làm việc tại bãi đậu với một câu: “You are nobody!” Câu này có nghĩa là “Anh không là gì hết” hoặc dài dòng hơn “Anh không là cái quái gì hết, đừng có làm tàng, đừng có phách lối với tui!”

Tài xế đã bị kiện ra toà, và toà đã phán quyết rằng đây là một câu miệt thị, có ý sỉ nhục, gây tai hại cho danh dự của người khác.

Trong mấy năm qua, toà án tại Ý Đại Lợi cũng từng xử những vụ tương tự. Thế nhưng trong những vụ trước thì những câu nói thô bạo đã không bị xem có ý miệt thị cá nhân. Thí dụ như “Coi chừng nha, tui đá... đít bây giờ!” hoặc “Bóp bẻ bi nhà người”, vân vân.

Toà cho rằng những câu này chỉ là phản ứng trong lúc có sự bất bình, nóng giận, chứ không có nghĩa là người ta sẽ thật sự làm như vậy hoặc có ý miệt thị cá nhân người khác.

Theo luật Ý Đại Lợi thì tội sỉ nhục có thể bị phạt tối đa trên \$550 Mỹ kim.

TẢN MẠN TÌNH QUÊ (Trường Giang NTL Biên Soạn)

Chúng tôi xin được giới thiệu với Quý Vị sự góp mặt của nhà văn Trường Giang với những loạt bài viết về quê hương Biên Hoà. “Tản Mạn Tình Quê” là đề tựa cho những câu văn, dòng thơ được ghi xuống để nói lên từ niềm thương yêu chân chính, tự khối tình gắn bó khôn nguôi về một nơi mà anh hành diện được gọi là con dân miền xứ Bưởi, mặc dù phải xa quê nhưng lòng vẫn hướng về Biên Hoà để thương.... để nhớ...Hội Ái Hữu Biên Hoà chân thành cảm tạ anh.

* * * * *

Đề Tưởng Nhớ Các Bậc Nhân Sĩ Của Tỉnh Biên Hoà

Tôi nay tuổi đời cũng đã qua khỏi lần ranh “Lục thập tri thiên mệnh” rồi. Cố nhớ để viết lại những nét đẹp, phong lưu uy dũng, sống chan hoà trong tình yêu thương dân tộc, nghĩa đồng bào, lưu lại danh thơm cho hậu thế của những bậc nhân sĩ mà tuổi đời của họ nếu còn sống đến nay cũng ngoài trăm.

Danh tiếng của các vị vẫn còn sống mãi trong lòng người dân xứ Bưởi, trong số này có vị đã trở thành anh hùng trong dòng lịch sử dân tộc Việt Nam.

Nhắc lại phong cách sống vì quê hương đất nước, vì tình nghĩa đồng bào của các vị, là để chúng ta nhớ đến những người con yêu của Biên Hoà. Họ đã góp phần làm cho hương Bưởi toả thơm theo thời gian, cho các thế hệ sau hít thở nồng nàn tình quê Cha, đất Mẹ và cũng để biết mà noi theo cách sống HIẾU, TRUNG, NHÂN, LỄ, NGHĨA, TRÍ, TÍN của những bậc Cha, Ông ngày trước.

Tự biết mình cũng thuộc lớp “Sinh sau đẻ muộn”, nhưng nhờ ơn Đất Nước, Dân Tộc, và Tổ Tiên nên tôi, khi còn ở tại quê nhà, đã được góp phần nhỏ bé gánh vác trách nhiệm đối với quê hương và đồng bào tại địa phương Biên Hoà yêu mến.

Nhờ đó tôi mới có dịp tiếp xúc nhiều với các vị nhân sĩ đương thời để học hỏi, tiếp nhận những lời chỉ dạy quý báu của các bậc trưởng thượng, uốn nắn, nung đúc tinh thần cho tôi một thanh niên vừa tròn 30 tuổi, còn bé bỏng trên đường đời, non kém về trách nhiệm và bổn phận của người trai đối với quê hương dân tộc.

Chính nhờ được học hỏi kinh nghiệm của các bậc Cha, Ông mà tôi lớn lên trong tình yêu thương của quê hương xứ Bưởi, nhờ đó mà hoàn thành phần nào trách nhiệm của mình đối với tỉnh nhà, đáp lại lòng yêu thương của đồng bào ruột thịt.

Do đó, những dòng “Tản mạn tình quê” được viết trong hoàn cảnh ly hương sẽ mang đậm tình tự dân tộc.

“Người ta có thể lìa xa quê hương, nhưng không thể tách rời con tim khỏi quê hương được”.

Lời nói này tôi lấy làm tâm đắc và thường được nghe trong phần mở đầu của tiết mục “Tiếng Tao Đàn” do cố thi sĩ Đinh Hùng phụ trách trên làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn trước năm 1975. Tôi nhớ mãi câu này vì nó giản dị, và trong sáng thấm vào lòng chúng ta, của những ai còn yêu mến quê hương, trở trần trước sự nổi trôi của vận nước!

**** TRẦN BIÊN DINH:** Ghi chép lại về vùng đất mà các Đấng Tiên Hiền đã dày công mở mang, xây dựng, các vị Thân Hào Nhân Sĩ hiện còn sinh sống hay đã mất đã góp phần bồi đắp cho quê hương Biên Hòa thêm tươi đẹp. Công đức ấy đã tạo nên một kho tàng Nhân Nghĩa Hiếu Trung quý báu ban tặng cho chúng ta những thế hệ con cháu bây giờ và mãi mãi về sau.

****BIÊN HOÀ:** Viết về quê hương với tiếng lòng yêu mến khôn nguôi, nhịp tim thổn thức từng hồi để nhắc nhở người con dân “Xứ Bưởi Biên Hoà” luôn trong đời sống, trong cách suy nghĩ, cách làm phải xứng đáng là con cháu quê nhà.

Thời gian rồi cũng trôi qua. Hoàng hôn sẽ khuất bóng sau một ngày chói chang nắng ấm. Đường về quê hương nay vẫn còn chút tia sáng cuối cùng của buổi chiều tà, để soi rọi bước đi của những đứa con Biên Hoà đang lạc loài nơi đất khách. (Tiếp theo kỳ sau)

Bảng tổng kết sơ khởi tiền gây Quỹ nhận được của quý đồng hương và thân hữu gửi về trợ giúp Hội Ái Hữu Biên Hoà trở thành hội đoàn bất vụ lợi và từ thiện

Trường Giang (Houston, TX)	\$100.00	Nguyễn Hoàn Minh (Columbus, OH)	\$10.00
Thái Lâm Nghĩa (Peoria, IL)	\$50.00	Đặng Nhân Khang (Houston, TX)	\$50.00
Phạm Hữu Thế (Houston, TX)	\$20.00	Giãn Xú (Biên Hòa, Việt Nam)	\$100.00
Chu Bảo (Garland, TX)	\$50.00	Võ Văn Châu (Bacliff, TX)	\$10.00
Nguyễn Liễu (Houston, TX)	\$50.00	Phạm Xuân Bằng (Houston, TX)	\$10.00
Ledford Hồng (Houston, TX)	\$20.00	World Time Service (Houston, TX)	\$20.00
Diệp Kỳ Quang (Pearland, TX)	\$50.00	Nguyễn Văn Ngàn (Houston, TX)	\$30.00
Cao Đình Danh (Houston, TX)	\$50.00	Đỗ Tấn Tài (Arlington, TX)	\$30.00
Duy Nghi (Houston, TX)	\$50.00	Hồ Phong Linh (Dallas, TX)	\$50.00
Trần Trung Nhật (Houston, TX)	\$20.00	Mạch Kính Huy (Peoria, IL)	\$100.00
Trần Túy Vân (Houston, TX)	\$10.00	Nguyễn Thị Bạch Liêng (Sunnyvale, CA)	\$50.00
Nguyễn Lan (Houston, TX)	\$20.00	Trần A. Bạch (Doraville, GA)	\$20.00

Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu,

Sau hai tháng (tháng Sáu và tháng Bảy), với chương trình gây quỹ được \$970 dollars, Hội Ái Hữu Biên Hoà kính gởi lời cảm tạ và biết ơn chân tình đến sự lưu tâm và yêu mến Hội của Quý Đồng Hương và Thân Hữu qua phần trợ giúp tinh thần, biểu tặng tiền và góp ý đầy chân tình của Quý Vị. Chương trình gây quỹ sẽ chấm dứt vào tháng Tám. Hội một lần nữa cảm tạ sự đóng góp của Quý Vị.

THÔNG BÁO

****Chúng tôi có một số hình ảnh cây Kim Thất Tai nếu Quý Đồng Hương và Thân Hữu muốn được xem hoặc đã có trồng trong vườn nhà mà không biết phải đúng giống cây Kim Thất Tai hay không xin liên lạc về địa chỉ trụ sở tạm của Hội, E-mail: datlam1951@hotmail.com, để chúng tôi gởi đến Quý Vị.**

****Chúng tôi xin được thông báo sơ qua về ngày tổ chức Lễ Vía Đức Ông và Tiệc Tân Niên. Năm nay, Lễ Vía Đức Ông sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 28 tháng 11 năm 2004. Tiệc Tân Niên sẽ được tổ vào ngày Thứ Bảy 19 tháng 2 năm 2005. Chương trình và chi tiết sẽ được đăng trên bảng tin những số sắp tới.**

Bảng Tin số 12 được Đồng Hương Chị Lang Wells tặng 30 dollars mua tem và anh Lâm Sông Đồng bảo trợ.